

Nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm nay diễn ra từ ngày 1 - 31/5 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phóng viên: Thưa ông, công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được triển khai đồng bộ, ông cho biết kết quả cụ thể về công tác này?

Ông Phạm Quang Hòa: Những năm qua, nhất là từ khi Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực thi hành (1/7/2016), công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh đã có kết quả tích cực, chuyển biến hơn trước. UBND tỉnh đã ban hành chương trình ATVSLĐ của tỉnh đến năm 2020 và một số văn bản chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ trên địa bàn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đoàn thể và huyện, thành phố đã có nhiều văn bản hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho các nhóm lao động trong doanh nghiệp và lao động không theo hợp đồng lao động trong khu vực phi chính thức; kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ trong doanh nghiệp và hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các biện pháp phòng ngừa yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động, sản xuất.

Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội đã tham mưu cho tỉnh triển khai một số văn bản và hướng dẫn về công tác ATVSLĐ cho các cấp, các ngành và các địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018; phối hợp kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 54 doanh nghiệp; tập huấn ATVSLĐ cho 650 cán bộ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã; huấn luyện ATVSLĐ cho 1.600 lao động thuộc các nhóm đối tượng lao động trong doanh nghiệp; phối hợp điều tra 14 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người và 1 vụ cháy tại doanh nghiệp; hướng dẫn kiểm định, khai báo, đăng

ký sử dụng 346 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng ATVSLĐ cấp tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo ATVSLĐ cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố, doanh nghiệp thực hiện công tác ATVSLĐ và hưởng ứng các hoạt động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ huấn luyện từ quỹ bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tập huấn ATVSLĐ cho 420 cán

buổi ATVSLĐ cho 200 chủ doanh nghiệp và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp; hướng dẫn 38 doanh nghiệp kiểm định, khai báo sử dụng 126 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; điều tra 2 vụ tai nạn lao động chết người.

Phóng viên: Thưa ông, hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác ATVSLĐ, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Ông Phạm Quang Hòa: Những năm qua, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh chưa giảm, tiềm ẩn phức tạp, khó lường (số vụ tai nạn lao động xảy ra

trong khu vực trực tiếp sản xuất tăng; tai nạn lao động trong khu vực phi chính thức chưa được kiểm soát), số vụ tai nạn lao động có từ 2 người chết tăng hơn cùng kỳ... Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn lao động chủ yếu là do người sử dụng lao động, người lao động (nhất là doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, hộ kinh doanh cá thể) chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về ATVSLĐ (chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ; chưa huấn luyện ATVSLĐ; chưa kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thiếu biện pháp bảo đảm ATVSLĐ trong sản xuất, thi công...).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhưng việc tổ chức thực hiện chưa đạt được nhiều kết quả; công tác phối hợp giữa các cơ quan ở tỉnh chưa thường xuyên; chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) chưa quan tâm chỉ đạo doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện; nhiều chủ doanh nghiệp trốn tránh việc kiểm tra của cơ quan nhà nước. Nhìn chung, ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, chính quyền địa phương cơ sở, doanh nghiệp và người lao động về công tác ATVSLĐ chưa tốt, việc thực thi pháp luật ATVSLĐ ở



Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH may Thiên Tân.

một số địa phương, doanh nghiệp chưa nghiêm.

Phóng viên: Để nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác ATVSLĐ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội có những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Phạm Quang Hòa: Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung chủ yếu vào các nhóm giải pháp:

- Tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã, 6 nhóm đối tượng lao động trong doanh nghiệp và lao động làm việc không theo hợp đồng khu vực phi chính thức (lao động làm nghề tự do).

- Tiếp tục triển khai một số hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động đến các địa phương cũng như các doanh nghiệp, cụ thể là tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng người lao động, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức cho cả

chủ sử dụng lao động và người lao động về công tác ATVSLĐ.

- Hướng dẫn các sở, ngành ở tỉnh, huyện, thành phố và cấp xã thực hiện chức năng phối hợp quản lý nhà nước về ATVSLĐ theo thẩm quyền, phạm vi quản lý; phân định trách nhiệm quản lý đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo thẩm quyền; phân công thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách công tác ATVSLĐ tại các huyện, thành phố.

- Kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, có hại trong quá trình lao động, sản xuất.

Phóng viên: Hướng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có những hoạt động cụ thể nào, thưa ông?

Ông Phạm Quang Hòa: Hướng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ tại tỉnh và các huyện, thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành

và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác ATVSLĐ; xây dựng, phổ biến các thông điệp, khẩu hiệu, phóng sự, tài liệu... tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức tập huấn ATVSLĐ cho cán bộ quản lý các sở, ngành, đoàn thể; huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng trong doanh nghiệp tập trung vào nhóm lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại. Tổ chức tư vấn, tọa đàm, đối thoại pháp luật về ATVSLĐ tại doanh nghiệp; kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ tại một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nghề nghiệp, ngành nghề, công trình tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, có hại. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở tự kiểm tra tình trạng hoạt động an toàn của các máy móc, thiết bị; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, khám sức khỏe, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

NGUYỄN CUỠNG
(thực hiện)



Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ tại Công ty TNHH Maxport Limited.

Chung tay chống rác thải nhựa

Ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Vì vậy, giảm thiểu chất thải từ nhựa, nilon đã trở thành yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sự chung tay hành động của toàn xã hội.

Hiện nay, các sản phẩm nhựa và túi nilon là những vật dụng phổ biến trở nên quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của con người. Đa số người dân thường xuyên sử dụng túi nilon vì tiện lợi và phù hợp thời tiết mùa mưa nắng, dễ. Thực tế hiện nay tại hầu hết các cửa hàng, siêu thị, quán ăn, chợ... đều sử dụng đồ nhựa để bao gói, phục vụ khách hàng. Các sản phẩm làm từ nhựa với sự tiện lợi, nhanh gọn, giá thành rẻ đã thu hút và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Sự ra đời của các sản phẩm từ nhựa mang lại các tiện ích trong sinh hoạt nhưng cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường, đe dọa các hệ sinh thái và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Theo ông Vũ Đình Hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình, đa số rác thải

nhựa vẫn đang lẫn vào rác sinh hoạt của các hộ dân khi thải ra môi trường, dẫn đến khó khăn, tốn chi phí trong khâu xử lý. Trong khi đó, công nghệ hiện nay của Thái Bình trong xử lý rác thải nhựa ra khỏi cuộc sống.

Mỗi ngày, toàn tỉnh thải ra 700 - 800 tấn rác thải, trong đó rác thải từ nilon chiếm 7 - 8%. Đáng nói, rác thải từ nilon gia tăng từng năm và là nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống. Vì vậy, vấn đề xử lý rác thải nhựa đã ra thành thức lớn không chỉ cho riêng cá nhân hay tổ chức nào mà là vấn đề của toàn xã hội. Ông Hoàng Văn Ngạn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để loại trừ hiểm họa từ rác thải nhựa, Sở Tài nguyên và Môi trường đang nỗ lực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp, các chức, trung tâm mua

sắm, các siêu thị chung tay tuyên truyền, vận động người dân cần phải thay đổi thói quen trong việc thải bỏ rác thải nhựa ra môi trường, sử dụng các dụng cụ để phân hủy trong cuộc sống hàng ngày; thúc đẩy sự phối hợp của các cấp, các ngành, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp dài hạn để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, ao hồ, hệ thống thoát nước... thường xuyên được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phong trào dùng làn nhựa đi chợ, thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon được triển khai sâu rộng. Qua đó, khuyến khích người dân dùng các giải pháp để giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Không đốt, không chôn lấp, biến rác thải thành hàng hóa như phân bón hữu cơ, hạt nilon, công

nghệ xử lý rác của nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) đang là một lựa chọn tốt, giúp các địa phương xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, góp phần hạn chế rác thải nhựa. Nhà máy nhận xử lý rác thải cho 18 xã, thị trấn của hai huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng với công suất 50 tấn/ngày. Rác thải được đưa về nhà máy, sau đó phân loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ, chất thải rắn. Qua hệ thống, rác hữu cơ được xử lý thành phân hữu cơ vi sinh chất lượng cao phục vụ nông nghiệp, giá thành thấp; túi nilon được tái chế thành hạt nhựa cung cấp cho các nhà máy chế biến. Ông Phạm Hồng Vương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian qua, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn của huyện Quỳnh Phụ có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên. Cùng với đó, nhà máy xử lý rác thải thị trấn Quỳnh Côi đã đóng góp không nhỏ vào những thành công chung trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương. Hiện, nhà máy đang xử lý rác thải sinh hoạt của gần 1/2 số xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ, qua đó tiết kiệm được quỹ đất, ngân sách nhà nước, rác thải không phải chôn lấp hoặc đốt, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm rác thải nhựa.

Tuy nhiên, để phong trào phòng, chống rác thải nhựa đi vào thực chất và có hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường, điều quan trọng là cần thay đổi thói quen của bản thân và gia đình bằng các việc làm cụ thể như: có thùng đựng rác ngay tại gia đình; sử dụng giỏ nhựa để đi chợ; mang theo đồ đựng thực phẩm riêng khi mua đồ ăn bên ngoài; hạn chế sử dụng túi nilon trong mua bán, trao đổi hàng hóa; phân loại rác thải ngay tại nguồn.

MINH NGUYỆT

CÔNG TY TNHH NĂM THANH Vì trẻ em, cho trẻ em



Tham gia trò chơi tại trang trại giáo dục của Công ty TNHH Năm Thanh.

Công ty TNHH Năm Thanh (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) là số ít các doanh nghiệp đầu tư vào sự nghiệp trồng người ở Thái Bình. Sau 7 năm thành lập, Trưởng Năm non Hoa Thủy Tiên, ngôi trường của Công ty đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đây cũng là mô hình trường mầm non tư thục có nhiều sự khác biệt trong hoạt động nuôi, dạy trẻ.

Hiện nay, Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên có 10 lớp, nuôi, dạy hơn 200 cháu. Trường có đội ngũ giáo viên chuẩn chuyên ngành giáo dục mầm non và có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Nhớ lại ngày đầu thành lập Trường, ông Phạm Thế Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Năm Thanh chia sẻ: Năm 2012, Công ty quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Ban đầu gặp rất nhiều khó khăn từ khâu quản lý đến việc chiêu sinh. Mặc dù Trường có hệ điều hành nuôi và dạy trẻ tốt nhưng vào thời điểm

đó, bậc học mầm non, nhất là ở các trường tư thục xảy ra nhiều vụ tiêu cực khiến cho các bậc phụ huynh mất niềm tin vào loại hình đào tạo này. Năm học đầu tiên, Trường chỉ có 1 lớp với 15 học sinh. Để thuyết phục và tạo niềm tin cho phụ huynh gửi con, cháu vào Trường, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng quy trình, phương pháp nuôi, dạy trẻ tiên tiến. Các cháu được lớn ngoài được nuôi, dạy theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định còn được tiếp cận học tiếng Anh, tin học và các hoạt động ngoại khóa đặc biệt.

Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên có trung tâm Anh ngữ riêng với đội ngũ giáo viên trình độ đại học và giáo viên bản ngữ gồm: Anh, Mỹ và Úc. Phòng học tin học có đầy đủ máy tính kết nối internet và giáo viên hướng dẫn giúp trẻ em sớm tiếp cận với môn tin học. Nhà trường có đủ trang thiết bị để thực hiện phương pháp giáo dục Montessori - một phương pháp giáo

dục trẻ em thông qua các giáo cụ trực quan, lấy trẻ là trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Với phương pháp giáo dục Montessori, trẻ được tìm hiểu về các lĩnh vực: Toán học, ngôn ngữ, thực hành cuộc sống, giác quan, Địa lý, Khoa học, Lịch sử, Nghệ thuật, Âm nhạc vận động bằng hai ngôn ngữ gồm tiếng Việt và tiếng Anh theo cách tự nhiên nhất. Trẻ lĩnh hội kiến thức thông qua các giáo cụ trực quan quy chuẩn được thiết kế riêng biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đây là tiền đề tốt để trẻ phát huy trí thông minh và tiếp nhận kiến thức trong các giai đoạn phát triển sau này. Chị Lê Ngọc Mai, tổ 4, phường Trần Lãm có 2 con học tại Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên cho biết: Qua tìm hiểu, tôi biết nhà trường có nhiều phương pháp nuôi, dạy trẻ tiên tiến trên thế giới nên gia đình quyết định gửi 2 cháu vào trường. Đặc biệt, chúng tôi rất yên tâm khi gửi con mình cho các cô giáo vì nhà trường có hệ thống camera giám sát kết

nối internet giúp cho các bậc phụ huynh có thể kiểm tra từ xa bất kể lúc nào xem con em mình được nuôi, dạy ra sao. Sau 1 năm gửi con ở đây, tôi thấy con mình năng động, ngoan ngoãn và có ý thức tự lập hơn.

Bên cạnh đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất, Công ty TNHH Năm Thanh còn đầu tư gần 8 tỷ đồng để xây dựng trang trại giáo dục với diện tích 2ha tại xã Đông Lĩnh (Đông Hưng). Trang trại không chỉ cung cấp thực phẩm sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bữa ăn của trẻ mà còn là nơi thực hành, trải nghiệm cho trẻ trong những giờ học ngoại khóa. Tại đây, trẻ được tham gia các hoạt động như: trồng rau, thu hoạch nông sản, nuôi gia cầm, bắt cá, tham quan, tìm hiểu các loài động vật... Có giáo viên Nguyễn Thị Hiền cho biết: Trang trại chính là nơi vui chơi và học tập hấp dẫn cho cả cô và trò. Các con tiếp thu kiến thức và liên hệ thực tiễn rất tốt, các cô thì thuận lợi hơn trong hoạt động nghiệp vụ sư phạm và bớt áp lực nghề nghiệp.

Là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đa lĩnh vực: xây dựng, chợ thương mại và trang trại nông nghiệp, Công ty TNHH Năm Thanh luôn đặt doanh thu và lợi nhuận cao. Riêng lĩnh vực giáo dục, dù kinh phí đầu tư lớn song lợi nhuận kinh tế lại rất thấp. Ông Phạm Thế Hùng chia sẻ: Trước khi trở thành doanh nhân, bản thân tôi và vợ tôi đều là nhà giáo. Nay đã về nghỉ chế độ hưu trí nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn tiếp tục góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp trồng người và sự đổi mới của ngành Giáo dục. Chính vì thế, gia đình tôi quyết định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục dù biết lợi nhuận kinh tế không đáng kể. Chúng kiến các cháu được nuôi, dạy và lớn khôn trong môi trường giáo dục tiên tiến, điều đó làm cho chúng tôi thực sự hạnh phúc.

KHÁC ĐUẦN



Rác thải từ túi nilon chiếm 7 - 8% lượng rác thải mỗi ngày.